

Số: 175 /KLV2-NV2

Thanh Hóa, ngày 11 tháng 6 năm 2019

V/v triển khai, tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng

Kính gửi: Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố: Hòa Bình, Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, trong thời gian tới thời tiết tiếp tục xuất hiện các đợt nắng nóng gay gắt khô, hạn kéo dài và diễn ra trên diện rộng, nguy cơ cháy rừng rất cao ở nhiều địa phương, tại các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đã xảy ra các vụ cháy rừng. Thực hiện Công điện 481/CĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng, Công điện khẩn 2711/CĐ-BNN-TCLN ngày 22/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng, Cục Kiểm lâm có văn bản số 241/KL-QLR ngày 25/4/2019 và 287/KL-QLR ngày 16/5/2019 về tăng cường công tác PCCCR. Để chủ động triển khai, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) nhằm giảm thiểu số vụ và diện tích rừng thiệt hại do cháy rừng gây ra, qua công tác kiểm tra thực tế tại các địa phương, Chi cục Kiểm lâm vùng II đề nghị Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố tiếp tục tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh và triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm túc Công điện 481/CĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng, Công điện khẩn 2711/CĐ-BNN-TCLN ngày 22/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng, Chỉ thị 557/CT-BNN-TCLN ngày 25/01/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường ngăn chặn các điểm nóng và phá rừng, cháy rừng.

2. Tổ chức dự báo và thông tin cấp dự báo cháy rừng liên tục hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng khi dự báo đến cấp IV và cấp V. Kiểm tra, giám sát và đôn đốc công tác PCCCR trong các thời kỳ cao điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao; dừng ngay toàn bộ việc xử lý thực bì bằng lửa trong thời kỳ cao điểm nắng nóng; hướng dẫn người dân canh tác nương rẫy theo quy hoạch; kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng tại những khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao.

3. Đảm bảo lực lượng, phương tiện, trang thiết bị chữa cháy; thường trực 24/24-giờ trong những ngày cao điểm nắng nóng; sẵn sàng huy động tham gia

chữa cháy, đảm bảo kịp thời xử lý các tình huống cháy rừng xảy ra, không để xảy ra cháy lớn.

4. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện phương án PCCCR. Phương án phải đảm bảo theo phương châm 4 tại chỗ và sẵn sàng; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không chấp hành các quy định về điều kiện an toàn PCCCR đối với các khu rừng, đặc biệt là trách nhiệm quản lý của chủ rừng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cá nhân, hộ gia đình sống trong rừng và ven rừng.

5. Rà soát, hoàn thiện quy chế phối hợp giữa lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân đội, Bộ đội Biên phòng trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn. Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp hoạt động giữa lực lượng Kiểm lâm với lực lượng Dân quân tự vệ theo hướng dẫn tại Nghị định 133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015 của Chính phủ trong hoạt động bảo vệ và phòng, chống cháy rừng.

6. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan truyền thông địa phương thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật trên địa bàn nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác PCCCR.

7. Tổ chức lực lượng Kiểm lâm gắn với chính quyền, với dân, với rừng để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở thực hiện công tác PCCCR; nắm bắt thông tin và tham mưu xử lý kịp thời các đám cháy phát sinh ngay từ ban đầu, không để bùng phát thành các đám cháy lớn;

8. Chỉ đạo theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm (địa chỉ Website: kiemlam.org.vn) để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng; thông tin dự báo nguy cơ cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng II (địa chỉ Website: kiemlamvung2.org.vn và địa chỉ email đã đăng ký). Báo cáo ngay khi phát sinh cháy rừng về Cục Kiểm lâm (số điện thoại: 0986668333), Chi cục Kiểm lâm vùng II (số điện thoại: 0961388088), để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết.

Đề nghị Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc để nâng cao hiệu quả công tác PCCCR trên địa bàn. / Chcech

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục Kiểm lâm (báo cáo);
- Lưu: VT, NV2.



Lê Duy Hượng